



วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2559

## ประชาหรืออภิชนาธิปไตย

ขณะที่เรื่อง “ส.ว.ลากตั้ง” 5 ปี กำลังโด่งดังผลการสำรวจความเห็นคนไทยทั่วประเทศของกรุงเทพโพลพบว่า 44.9% เห็นว่า คสช. ให้เสรีภาพมากในการวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญแค่ 44.7% แย้งว่าให้เสรีภาพน้อยและเมื่อถามเรื่องให้ ส.ว.ดูแลยุทธศาสตร์แห่งชาติแทนคณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ 51.8% ไม่เห็นด้วย มีเพียง 32.5% ที่เห็นด้วย

สำนักวิจัยของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่ได้ถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ ถ้าให้ ส.ว.มาจากแต่งตั้งใน 5 ปีแรกตามข้อเสนอของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ซึ่งดูเหมือนจะทำให้ กรธ. อึดอัด ไม่แน่ใจว่าเป็นข้อเสนอส่วนตัว หรือในนาม คสช. พล.อ.ประวิตรชี้แจงเหตุผลว่า เพื่อให้ ส.ว. ขับเคลื่อนการปฏิรูป และดูแลยุทธศาสตร์ชาติ

เป็นข้อเสนอที่มีเสียงคัดค้านจากเกือบทุกฝ่าย ยกเว้นเสียงเชียร์จากบรรดานักการเมืองที่นิยมลัทธิแต่งตั้ง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์วิจารณ์ว่า ถ้าให้ คสช. เข้าไปเป็น ส.ว. ได้ด้วย จะถูกมองว่าเป็นการสืบทอดอำนาจอยากให้ผู้ชดให้ชัดว่า 5 ปีที่ต้องการ จะทำอะไรบ้าง? และยืนยันว่าต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในยุทธศาสตร์ชาติ

ถ้า ส.ว. แต่งตั้งหรือสรรหา 200

คน เต็มไปด้วยเพื่อนห้องน้องพี่จาก คสช. และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 25 คน ก็ล้วนมาจากกลไกของ คสช. และอยู่อย่างน้อย 5 ปี อย่างมาก 20 ปี ย่อมถูกมองว่าเป็นการสืบทอดอำนาจ โดยไม่ต้องเข้าไปเป็นรัฐบาลให้เปลืองตัว แต่กุม ส.ว. แต่งตั้ง และ กก. ยุทธศาสตร์ชาติก็กุมอำนาจรัฐได้

เปรียบเทียบกับ การสืบทอดอำนาจของทหารในพม่า แม้พรรคทหารจะแพ้เลือกตั้งย่อยยับ แต่ยังมีอำนาจการเมือง เพราะมีโควตาเป็นสมาชิกใน 2 สภา 25% และผูกขาดเป็นรัฐมนตรีกลาโหม, รัฐมนตรีมหาดไทยและรัฐมนตรีชายแดน อีกทั้งยังกุมอำนาจในสภากลาโหมและความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งทหารเป็นเสียงข้างมาก เป็นองค์กรที่ซื้อรัฐบาลด้านนโยบายรัฐ

หลายฝ่ายอาจยอมรับว่า คสช. มีเจตนาดีต่อประเทศและประชาชน จึงกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตั้งใจจะมอบให้ ส.ว. แต่งตั้งเป็นผู้กำกับดูแลและขับเคลื่อน และบังคับให้รัฐบาลทำ แต่มีเสียงวิจารณ์ว่าเป็นวิธีการที่ล่าช้า เพราะประชาชนไม่มีส่วนร่วมเป็นการรวมศูนย์อำนาจไว้ในกำมือของชนชั้นนำเพียงไม่กี่คนที่ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ นั่นคือระบอบ “อภิชนาธิปไตย”

หาก คสช. กลัว “เสียงของ” กลัวว่ารัฐบาลที่มาจากเลือกตั้งจะไม่รู้จักคิดวางแผนพัฒนาประเทศระยะยาว เอาแต่หาเสียงไปวันๆ ก็เขียนแนวทางไว้ใน “นโยบายพื้นฐานของรัฐ” ในรัฐธรรมนูญ ก็ได้ระบุว่าทุกรัฐบาล “ต้องทำ” มิฉะนั้นจะถูกถอดถอนหลายเรื่องเคยได้ผลมาแล้ว เช่น บังคับให้การศึกษาพื้นฐานฟรี และการรักษาพยาบาลเป็นต้น.